



BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH KHẮC PHỤC NHIỀU TỒN TẠI, HẠN CHẾ SAU KẾT LUẬN KIỂM TRA CỦA UBKT TRUNG ƯƠNG

❖ **Đồng chí Hồ Đức Phúc**

*Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Bộ trưởng Bộ Tài chính*

Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Tài chính phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, đưa công tác kiểm tra, giám sát vào chương trình công tác của Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 438.563 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nợ 5.650 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính 13.998,6 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.543,8 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp 4.124,4 tỷ đồng. Đồng thời,

đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, qua đó góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong thực thi công vụ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trong 06 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và 202 đảng viên; thực hiện 37 cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và 381 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng cấp dưới theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng và các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng cũng luôn nghiêm túc, gương mẫu và chấp hành nghiêm chỉnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên, coi đó là cơ hội để có thể nhìn nhận ra các hạn chế, tồn tại, để kịp thời khắc phục, sửa chữa nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao theo đúng chủ

trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Thông báo số 258-TB/UBKTTW ngày 06/4/2022 kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 và Thông báo số 262-TB/UBKTTW ngày 12/4/2022 kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Điều tra chống buôn lậu và đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Với tinh thần cầu thị và nghiêm túc, ngay trong quá trình kiểm tra cũng như sau khi nhận được các Thông báo



kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm điểm, khắc phục ngay các nội dung Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu. Đồng thời, xử lý kỷ luật về mặt hành chính theo thẩm quyền đối với các công chức có vi phạm, khuyết điểm đã bị kỷ luật về Đảng. Đến nay, nhiều tồn tại, hạn chế đã được khắc phục. Ban cán sự đảng Bộ Tài chính sẽ lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để sớm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra. Có thể nói, qua kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giúp cho Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nhận thức và thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi đây là bài học quan trọng để khắc phục và hoàn thiện hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước được triển khai trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen. Nền kinh tế trong nước chịu tác động, ảnh hưởng mạnh của những biến động từ bên ngoài; áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng; hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số lĩnh vực còn khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công chậm; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra thiên tai, bão, lũ,... tác động không thuận lợi

đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2022.

Trong bối cảnh nêu trên, thực hiện chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kết hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế khác, qua đó, kết quả thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, lũy kế 6 tháng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán (thu ngân sách trung ương ước đạt 65,8% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 66,5 % dự toán), tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2021, các địa bàn, lĩnh vực, khoản thu quan trọng tiến độ dự toán đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ, góp phần đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán và hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Chi ngân sách Nhà nước cũng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, lũy kế chi 6 tháng ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021; các nhiệm vụ chi ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế

- xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, dự báo tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine có thể còn kéo dài, dịch bệnh Covid-19, lạm phát gia tăng, giá dầu và giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng cao, tiếp tục tác động không thuận lợi đến đà phục hồi của kinh tế thế giới. Mặc dù nhiều tổ chức trong nước và tài chính quốc tế đưa ra dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều yếu tố rủi ro, thách thức; áp lực kiểm soát lạm phát; biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, rủi ro về dịch bệnh, thiên tai, bão lũ,... ảnh hưởng bất lợi đến đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2022.

Để đạt được mức tăng trưởng 6-6,5%, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước đã đề ra. □